

LỜI SỐNG

Tháng 5. 2012

**„Thầy đã đến ném lửa xuống mặt đất,
và những ước mong lửa ấy đã bùng lên“** (Lc 12:49)

Trong Cựu ước, lửa tượng trưng cho Lời Chúa mà vị ngôn sứ công bố. Nhưng cũng biểu tượng cho sự phán xét của Thiên Chúa, lời tẩy luyện dân Chúa khi Người đi qua giữa họ. Lời của Đức Giêsu cũng thế: nó xây dựng, nhưng cùng một trật cũng phá hủy cái không vững chắc, cái phải đổ xuống, cái phù vân và chỉ để lại sự thật.

Ông Gioan tẩy giả đã nói về Người rằng: Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa, khi ông báo trước phép rửa Kitô khởi sự từ ngày lễ ngũ tuần, khi Thiên Chúa ban Thánh Thần xuất hiện như lưỡi lửa.

Như vậy sứ mạng của Đức Giêsu là: ném lửa xuống mặt đất, đem Thánh Thần đến cùng với sức mạnh canh tân và thanh tẩy của Người.

**„Thầy đã đến ném lửa xuống mặt đất,
và những ước mong lửa ấy đã bùng lên“**

Đức Giêsu ban cho ta Thánh Thần. Nhưng Thánh Thần tác động thế nào? Người tác động bằng cách gieo vào lòng ta tình thương. Tình thương mà Người mong muốn ta giữ cháy mãi trong tâm hồn.

Tình thương đó thế nào? Đó không phải là tình thương của trần gian, giới hạn; mà là tình thương theo Tin mừng. Đó là tình thương đại đồng như tình thương của Cha trên Trời, Đấng ban mưa nắng cho tất cả mọi người, lành cũng như ác, kể cả kẻ thù. Đó là tình thương không chờ đợi gì nơi người khác, mà luôn luôn đưa ra sáng kiến, luôn mến yêu trước. Đó là tình thương trở nên một với mỗi người: đồng khổ, đồng vui với người đó, cùng lo lắng, hi vọng với người đó. Và khi cần, làm như vậy cách cụ thể, bằng hành động.

Như thế đó là một tình thương không chỉ theo tình cảm, không chỉ bằng lời nói. Đó là tình thương người ta yêu mến Đức Kitô nơi người anh chị em, nhớ lại lời Người dạy là: „Anh em đã làm cho chính ta“. Đó còn là một tình thương hướng đến chỗ hỗ tương, đến chỗ cùng người khác thể hiện tình thương yêu lẫn cho nhau.

Chính tình thương đó, vì nó diễn tả cách tỏ tường, cụ thể cuộc sống theo Tin mừng, nên nó nhấn mạnh và làm cho có giá trị lời nói mà ta có thể, cùng phải nói để rao giảng Tin mừng.

**„Thầy đã đến ném lửa xuống mặt đất,
và những ước mong lửa ấy đã bùng lên“**

Tình thương giống như lửa, điều quan trọng là nó phải cháy. Và để được như vậy, nó cần phải thiêu đốt cái gì. Trước hết nó thiêu đốt cái tôi ích kỷ của ta; và nó thiêu đốt bởi vì, khi mến yêu, ta hoàn toàn hướng về người khác: hoặc về Thiên Chúa, bằng cách chu toàn ý Người, hoặc về người bên cạnh, bằng cách giúp đỡ người đó.

Một ngọn lửa cháy lên, cho dầu nhỏ bé, nếu được nuôi dưỡng, nó có thể trở thành một đám cháy lớn. Đó là đám cháy tình thương, hòa bình, là tình huynh đệ đại đồng mà Đức Giêsu đã đưa đến trần gian.

Chiara Lubich

THƯ MỜI

Họp nhóm Hy Vọng tại Hamburg từ 26.7. đến 29.7.2012

Mỗi năm chúng ta đều cố gắng thu xếp để có thể tổ chức cuộc họp mặt của nhóm Hy Vọng - một Mariapoli, Đô thành của Đức Maria như Đức Cố Hồng Y Xaviê Nguyễn Văn Thuận ước mong cho nhóm.

Đây là một cơ hội để chúng ta cùng nhau sống tinh thần tu đức của phong trào Fokolar theo Chiara Lubich. Để có thể tham nhận được trọn vẹn chương trình xin mọi người cố gắng sắp xếp đến từ chiều thứ năm. Ai đi làm nên xin nghỉ thứ sáu (nếu có thể được).

Kính mời tất cả độc giả của tờ Lời Sống cùng thân nhân, bạn hữu đến dự buổi họp mặt của Nhóm Hy Vọng.

- Địa Điểm : **Dòng Kín Karmelzelle Finkenwerder Hamburg**

Norderkirchenweg 71 - 21129 Hamburg

Tel. 0173-7863683

(số điện thoại này chỉ dùng để liên lạc trong những ngày họp mặt)

- Thời Gian : Từ Thứ năm 26.7 (từ 19g)

đến trưa Chúa nhật 29.7.2012

- Phí tổn tham dự : - Người lớn: 40,00€

- Học sinh, Sinh viên: 25,00€

- Trẻ em đến 6 tuổi: miễn phí

Vấn đề tài chánh vẫn luôn luôn không phải là lý do để cản trở ý muốn tham dự của bất cứ một ai. Các thắc mắc hoặc khó khăn về lệ phí xin liên lạc về :

Chị Yến qua Email: yenanna.nguyen@googlemail.com

hoặc Tel.: 0511-9886529

- Ghi danh: Đến hết ngày 15.6.2012 nơi anh:

Nguyễn Quang Thịnh Email: quangthinh.nguyen@googlemail.com

hoặc qua Tel.: 05066-6959552

Các chi tiết khác sẽ được thông báo trên Lời Sống tháng 6.2012. Xin mọi người hết lòng tiếp tay trong vấn đề tổ chức qua việc ghi danh đúng hẹn.

Thành thật cảm ơn.

Thay mặt nhóm Hy Vọng

Anna Nguyễn Ngọc Yến